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รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ (DLD-C) 
ครั้งที่ 8/2566  

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. – 16.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน 

...................................... 
ผู้มาประชุม 
1.นายสมบัติ     ศุภประภากร  ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพ้ืนที่   
2. นายศักดา   ประจักษ์บุญเจษฎา  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง 
3. นายนันทวิทย์   กาวิลตา   (แทน)ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชวีภาพเชียงใหม่ 
4. นายณัฐพงศ์  ชุมมาลี   (แทน)ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์เชียงใหม่ 
5. นางวิจิตรา  อนุกูล   (แทน)ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน 
6.นายชัยโรจน ์  โพธิ์เจริญ  (แทน) ปศุสัตวเขต 5 
7.นายณัฐวิทย ์  อ่ิมมาก   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ (สำนักงานปศุสัตวเขต 5) 
8.นายวิชาญ  สุขประเสริฐ  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
9. นายอภิเษก    คงศิลา     นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
10. นายธนภัทร  คหินทพงษ์  เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส  
11.นายโกศล    ไชยวงค ์             หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลำพูน (ด่านกักกันสัตว์ลำพูน) 
12.นางสาวธนัญดา บัวระวงศ์  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
13. นายกอบบุญ นิลโขง   ปศุสัตว์อำเภอเมือง 
14. นายอาคม  มโนชมภู  ปศุสัตว์อำเภอบ้านธิ 
15. นายสมศักดิ ์ ฝึกฝน   เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชการปศุสัตว์อำเภอลี้ 
16. นายสุธรรม  สุยะ   ปศุสัตว์อำเภอเวียงหนองล่อง 
17. นายประพิศ  เสนาจิตร           ปศุสัตว์อำเภอแม่ทา 
18. นายภฤศเสฏฐ์ ศิวิลัย   ปศุสัตว์อำเภอทุ่งหัวช้าง 
19. นายสยาม  สมฤทธิ์   ปศุสัตว์อำเภอบ้านโฮ่ง 
20. นายศุภกร  พงษ์ตุ้ย   ปศุสัตว์อำเภอป่าซาง 
21. นางสาวสวรส  อินต๊ะแก้ว          นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (ด่านกักกันสัตว์ลำพูน) 
22. นายวัชระ              ต๊ะเตจา             เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

ผู้ไม่มาประชุม  ไม่มี 

เริ่มประชุมเวลา  14.00 น.  

 

 

 

 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี1... 
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ระเบียบวาระท่ี 1         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน          - การขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์และระดับพื้นท่ีครั้งที่ 8/266 ผ่านระบบ Zoom ด้วยวันนี้ท่านปศุสัตว์
จังหวัดลำพูนได้ติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้ นสพ.อภิเษก คงศิลา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป็นประธาน การประชุม
ในวันนี้  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 

การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพ้ืนที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 

มติที่ประชุม   - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ : 3.1 การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ด้านการผลิตสัตว์ ตัวชี้วัด : โครงการฟาร์มเครือข่าย
ผสมเทียมโคเนื้อเพ่ิมรายได ้
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วาระท่ี 3.2 การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในช่วงฤดูฝน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประธาน... 
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ประธาน : หน่วยงานไหนมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบไหม ครับ 
นางวิจิตรา อนุกูล ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน : ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือตอนบน มี 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1 การเตือนภัยโรคสัตว์ในช่วงฤดูฝนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ได้แจ้ง
ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ มีความละเอียดดีมาก ยังมีอีกประเด็นหนึ่งคือ ไม่ใช่โรคอุบัติใหม่ แต่เป็นโรคที่ควรเฝ้าระวัง คือกลุ่ม
โรคพาราไซต์ หรือ ปรสิต เป็นปรสิตในเลือด หรือพยาธิทางเดินอาหาร ซึ่งไม่ใช่โรคเฉียบพลัน แต่ก็เรื้อรังสร้างความเสียหายได้  
 ประเด็นที่ 2 เป้าเอกซเรย์ไก่ไขข่องจังหวัดลำพูน มีเป้าหมาย GFM 9 ฟาร์ม ยังไม่ได้ส่งตัวอย่าง แต่ GAP จังหวัด
ลำพูน เก็บเกินเป้าหมายที่กำหนด และตอนนี้พ้ืนที่จังหวัดลำพูนมผีู้เลี้ยงไก่ไข่ GFM ไหม 
ประธาน :  ในส่วนของ GFM ไก่ไข่ กรมปศุสัตว์กำหนดเป้าหมายเดิมของปีงบประมาณ 2565 แต่ในปี 2566 เกษตรกรได้
เลิกเลี้ยงไก่ไข่ ในพื้นที่อำเภอลี้ ทำให้ จำนวนฟาร์มไก่ไข่ ที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอกับเป้าหมายที่กำหนด ยกเว้นอำเภอเมือง 
รับรองในเดือนสิงหาคม จำนวน 1 ฟาร์ม GFM ไก่ไข่ จึงไม่สามารถเก็บตัวอย่างจำนวน 9 ฟาร์ม ได้เนื่องจากเกษตรกรได้เลิก
เลี้ยงไปแล้ว 
นายนันทวิทย์ กาวิลตา ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่  : โครงการฟารม์
เครือข่ายผสมเทียมโคเนือ้เพิ่มรายได้ ตัวชีว้ัดค่าจ านวนเฉลี่ยวันจากลูกคลอดจนถึงผสมติดของแม่โค โปรแกรม AIDM 

ใชไ้ดแ้ลว้ และใหเ้จา้หนา้ที่สมคัรใชโ้ปรแกรม และหากติดขดัอะไรแจง้ทางศนูยป์ระชมุเทียมเชียงใหม่ได ้สว่นค่าเฉลี่ยหรือ
คะแนน ตามตัวชีว้ัด ของระบบยังไม่สามารถใชง้าน ได ้แต่ใหใ้ชแ้บบผ.ท.1 หรือ แบบประจ าตัวโคเนือ้ มากรอกลงใน
ตาราง Excel ดงัที่เคยแจง้ไวใ้นที่ประชมุรอบที่ผ่านมา 
นางสาวสวรส อินต๊ะแก้ว นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ(ด่านกักกันสัตว์ลำพูน) : ทางด่านกักกันสัตว์ลำพูน ได้เน้นย้ำมาตรการ
ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ทางด่านกักกันสัตว์ลำพูน ให้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพ้ืนที่เสี่ยง และเข้มงวดสัตว์ 
ที่เคลื่อนย้ายจากจุดตรวจ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะแพร่กระจายของโรค เนื่องด้วย ตอนนี้ ทางกรมปศุสัตว์ มีประกาศ 
ชะลอการนำเข้า แพะ แกะ โค กระบือ จากประเทศพม่า เนื่องจากมีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย ในการนี้ทางด่าน
กันกันสัตว์ลำพูน ได้จัดชุดเฉพาะกิจช่วยในพื้นที่จังหวัดตาก ทำให้กำลังพลไม่เพียงพอ แต่ถ้าจัดชุดกำลังพลได้ใหม่เมื่อไหร่  
จะประสานงานกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอีกครั้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 ผลการตรวจโครงการอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองพันธุ์เหล่าป่าก๋อยลำพูน 

นางสาวธนัญดา บัวระวงศ์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ : ผลการตรวจโครงการอนุรักษ์และพัฒนาไก่พ้ืนเมืองพันธุ์เหล่า
ป่าก๋อยลำพูน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/วันเข้าตรวจ... 
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/ฟาร์มบ้าน... 
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/1.ไม่มี 
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ประธาน : หน่วยงานไหนมีแจ้งเพ่ิมเติมในที่ประชุมไหม ครับ 
นายวิชาญ สุขประเสริฐ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ : มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการแก้ไข  
ส่งให้กลุ่มส่งเสริมเพ่ือให้คณะกรรมการตัดสินอีกครั้ง  
นายศุภกร พงษ์ตุ้ย ปศุสัตว์อำเภอป่าซาง : ขอโน๊ตจุดที่แก้ไขยังไง เพราะเกรงว่า ฟาร์มที่ได้รับการประเมินจะแก้ไขไม่ถูกจุด 
ประธาน : ในเรื่องมาตรฐานพันธุ์ ใน checklist มีระบุผ่านหรือไม่ผ่าน พิจารณาความคิดเห็นยาก เพราะว่าต้องผ่านทุกข้อที่
จะรับรองสายพันธุ์ การนำเรื่องสายพันธุ์หรือเจเนติกส์ กับการแสดงทางกายภาพทางพันธุกรรม เช่น สีขน พฤติกรรม การให้
คะแนน ตัวนี้อาจจะไม่มีพฤติกรรมเด่น แต่จะอาจจะมีลักษณะเด่นประจำพันธุ์ ถ้ามีลักษณะเด่นเหล่านี้สัก 80 - 90%     
ของลักษณะพันธุ์ไก่เหล่าป่าก๋อย ก็สามารถพิจาณาได้ 
 นางสาวธนัญดา บัวระวงศ์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ : ในส่วน checklist มีการนำเข้าที่ประชุม dld-c 3 ครั้ง    
และส่งให้ประธานกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญไว้ด้วยแล้ว ในการลงพื้นที่จริง มีข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการในการตรวจครั้งที่
ผ่านมา และจะปรึกษากับประธานอีกครั้ง  
นายวิชาญ สุขประเสริฐ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ :  ผลตรวจควรปรับปรุงยอมรับหรือไม่ยอมรับ ในประเด็นสาย
พันธุ์ ควรปรึกษาท่านประธานกับผู้เชี่ยวชาญด้านไก่ชนอีกครั้ง  
นายสุธรรม สุยะ  ปศุสัตว์อำเภอเวียงหนองล่อง : การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องฟาร์ม ควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 
นายวิชาญ สุขประเสริฐ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ :  เห็นควรกำหนด ระยะเวลาปรับปรุงแก้ไข เป็น 30 วัน  
ประธาน : ประเด็นการตรวจประเมินฟาร์มควรตั้งต้นจากมาตรา 7 หรือตั้งต้นจาก GFM หรือตั้งต้นจาก GAP จะง่ายที่สุด 
หากความผ่านการรับรอง GFM แล้วก็ตรวจประเมินสายพันธุ์อย่างเดียว หรือได้ GAP ก็บวกคะแนนเพิ่มได้และตรวจเพียง
สายพันธุ์เท่านั้นลักษณะการตรวจรับรองมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์วิธีการหลักเกณฑ์ท่ีนำไปใช้ ในที่ประชุม 
นายณัฐพงศ์ ชุมมาลี ผู้แทนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ : มีความเห็นว่า ควรประเมินการรับรอง GFM ผ่านก่อน 
ส่วนเรื ่อง สายพันธุ ์เป็นเรื ่องค่อนข้างละเอียด ระยะดำเนินการปรับปรุงเสนอเป็น 2 เดือน เพราะทางเกษตรกรเป็น
ผู้ดำเนินการเอง  
ประธาน : มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมฯ นำเสนอเข้าคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธาน  : ท่านใดมีเรื่องท่ีแจ้งหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุม 

มติที่ประชุม ไม่มี 

เลิกประชุม  16.30 น. 

ลงชื่อ........................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นายวัชระ  ต๊ะเตจา) 

  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

 (นายธนภัทร  คหินทพงษ์) 
 เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส 

ี้
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